

### คนรวย คนจน คนเหมือนกัน??

ไม่เคยรู้จัก และไม่คิดจะรู้จัก แต่ขอชื่นชม ท่านรัฐมนตรีวิเชษฐ์ เกษมทองศรี แห่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จริงใจจริงใจ ในการ ช่วยกลุ่มเกษตรกรคนจน จน ผู้คนในกลุ่มนี้ต่างกล่าวขวัญ ไม่ขาดปาก

ในกรณีเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม กลุ่มเกษตรกรคนจน นำโดย นายแสงจันทร์ ศรีพลเมือง กับ สังกวาล พันธทาโฮม พร้อมราษฎรประมาณ 200 คน เดินทางมาพบ ปลัดกระทรวง พร้อมเสนอ ข้อเรียกร้อง 5 ข้อ สรุปย่อๆ ให้ยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ออกจาก พื้นที่อยู่อาศัยของ จังหวัดเลย-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ ให้กัน แนวพื้นที่อยู่อาศัยที่ทำการ ให้ชัดเจน ให้ เกษตรกรคนจน เข้าทำการ ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ให้ กลุ่มเกษตรกรคนจน มีส่วนร่วม ในการเดินสำรวจ และ ขอทำถนน-ไฟฟ้า ของ ราษฎรม้าน้ำแฉง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

หลังจากเรื่องถึง ท่านวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ได้สั่งการ ประชุมร่วมทันที พร้อมทำบันทึกความ 4 ข้อ กรณี ข้อ 1-3 จะสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ ร่วมกับ กลุ่มผู้เรียกร้อง 2.กรณี ข้อ 4 จะสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บริเวณใด สภาพป่าสมบูรณ์-บริเวณใดเป็นป่าเสื่อมโทรมมา 3.ขอให้ กลุ่มเกษตรกรคนจน ทำเรื่อง ขออนุญาตทำถนน-ไฟฟ้า ผ่าน องค์การปกครองท้องถิ่นมา 4.สำหรับกรณี ข้อเรียกร้อง 1-4 จะ ประสานงาน กลุ่มเกษตรกรคนจน เพื่อ เข้าร่วมดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม

พร้อม กำชับสั่งการ ไปยัง นายประยุทธ์ หล่อสุวรรณศรี รองอธิบดีกรมป่าไม้ กับ นายธีรยุทธ สมตน ผอ.สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เร่งดำเนินการด่วน เสร็จแล้ว ท่านรัฐมนตรีวิเชษฐ์ ยังมี น้ำใจ เดินลงมาส่งถนนนำอีกด้วย

ทำให้ กลุ่มเกษตรกรคนจน ซาบซึ้งในน้ำใจ ไม่ลืม!!?

\*\*\*\*\*

### สงเอยสงสัย เป็นไฉนกันเน!??

ทอดเวลาจากที่ฟังข่าว ตำรวจนครบาล ล้างบ่อน ทลายยาเสพติด ในเขตนครบาล 10 จุด เพื่อให้ ชาวสะอาด ปราศจากสิ่งมอมเมา

แต่อ่านข่าวยังไม่ ไม่มีจุดที่ "พระมะเหลา" เขียน กระทั่ง ไปหลายครั้งที่ฟังข่าวกว่า ท้องที่ สนบางพลัด ซึ่งมี ดาบคืนครบทุกอย่าง โดย เปิดแบบเหยียกฎหมาย แม้แต่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว กับ นายภา ยิงลักษณ์ ชินวัตร ที่ เรา ฟังไป ให้จัดการ ยังไม่กล้า ไม่รู้เส้นใครใหญ่จริงๆ

หลังจาก อ่าน และ ทอดเวลาดูผลงานอยู่นาน ไม่ทราบ จุดที่ว่าตกสำรวจ หลุดไปจาก บัญชีต้องล้างให้ชาวสะอาดไปได้อย่างไร ยัง คิดใจสงสัยไม่หาย จนทุกวันนี้!!

\*\*\*\*\*

### ไม่ลดกันใคร แต่ให้ไปล้าง!??

สังคมออนไลน์ ทุกวันนี้ ใครทำอะไรดีไม่ดีหนีไม่รอดไปได้ อย่างกรณี "เนรค่า" ถ้าเทียบกับ "ยันตระ" สังคม ออนไลน์ ยังไม่ดัง การแฉข่าวจึงซ้ำผิดกับ "เนรค่า" เปิดทุกวัน

-สำหรับ การถอย จาก ตำแหน่งรองนายกฯ มาเป็น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ว่าไป ไซ้จะลดชั้น แท้จริง ตำแหน่งรองนายกฯ ใหญ่จริง แต่แค่กำกับดูแล ไม่เหมือนเป็น รัฐมนตรี ดูแล สั่งการโดยตรง ที่สำคัญ กระทรวง



แรงงาน ไซ้เล็ก ดูแล ผู้ใช้แรงงานนับแสนนับล้าน ที่ถูก เอาเปรียบรีดไถอย่าง น่าสงสาร ให้น้อยลง

ก่อนหน้า "พระมะเหลา" เขียนไป "นายใหญ่" คนติดดิน เป็นห่วง ผู้ใช้แรงงาน มากที่สุด ที่ผ่านมา ผู้ใช้แรงงานถูกเอาเปรียบ-ถูกรีดไถอย่างน่าสงสาร จึงกำชับ นายภา ฟู จะสั่งใครมา ดูแลกระทรวงนี้ ให้เลือกเฟ้นให้ดีอย่าเอาคนไม่ดีไปนั่งทำงาน เพื่อจะได้ ไม่ไปสร้างความเดือดร้อน ให้กับ ผู้ใช้แรงงาน

ดังนั้น การที่ "นายใหญ่" เลือกเฟ้นส่ง "บักเหลิม" เป็น เจ้ากระทรวง น่าจะรู้ใจ-น่าจะภูมิใจ มากกว่า หงุดหงิด

\*\*\*\*\*

### เปื้อนกายม้ก้า ให้ดำได้ทุกวัน!??

รัฐบาลนี้แปลก ตัวเก่งก็แะ ตัวสบบก็มาก แต่ให้ ฝ่ายค้าน กล่าวหาเรื่อง ทูจริตคิดมิชอบ อยู่ทุกวัน โดย ไม่มีใครคิดจะโต้ตอบ หรือ มีแมตและพูดไม่ออก

วันๆ ไม่รู้พูดจริงหรือบ่นน้ำเป็นคำ แต่ พูดทุกวัน นานๆ ไปคนเริ่มเชื่อ เพราะ เอาแต่บ่น ไม่รู้มอะอะไรอยู่

ดูแล้ว ทนไม่ได้ อยากเสนอแนะ นายภา ยิงลักษณ์ ชินวัตร ให้เชิญ ฝ่ายค้าน ที่เป็น ผู้กล่าวหา กับ รัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหา ไปพูดออก จอทีวี ต่อหน้า พระแก้วมรกต และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อื่นๆหลายอย่าง เอาให้ทั้งให้ตายกันไปข้าง

ใครให้ร้ายเอาเรื่องเท็จมาพูด ให้ตายใน 3 วัน 7 วัน ด้วย คมพอกคมตบ โครบวิสุทธิ ไม่ทู่จริต ขอให้ ชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรือง เอากัน จะและเป็น ทางการ แบบนี้ดีไหม เพราะ เบื่อเสียงเห่า เต็มทน นอกจากนั้นให้เชิญ อาช้อ-อาเจ-อาเจ็ก ที่ ทนหลังรัฐมนตรี อยู่ ให้มา ร่วมพิธีสำคัญ นี้

ด้วย ใครทนอยู่จริงให้พูดออกมา-ใครให้ส่งส่วย-ให้หาเงินเข้าพกเข้าห่อให้ สาราภาพ ออกมา

พร้อม สาบาน ต่อหน้า พระแก้วมรกต จะไม่ทำชั่ว อีกต่อไป ขอถาม รัฐบาล วิธีนี้ ทำได้ไหม...จะได้รู้กันไปเลย!!

\*\*\*\*\*

### ข้าข้างซี ดีข้างสมย์!??

ข้อย้ำ การที่ช่วงนี้ พระสงฆ์ มีแต่ ข้าอื้อฉาว ล้วนแต่ ไม่เป็นมงคลกับ วงการพระพุทธศาสนา หรือ อะไรๆ จะตรงกับ "หลวงพ่อด" ทำนายไว้...คงใกล้แล้ว

เพราะ ช่วงที่ผ่านมา ชาวพระสงฆ์ มีแต่ ทางลบ ตั้งแต่ สามเณร มั่วสิกา-เสพยา จนถึงระดับ เจ้าอาวาส หลายวัด บวชมาได้ตั้งนมหาน ไม่น่าตะบะแตก พา สิกา เข้า ม่านรุค-เช่ารีสอร์ท เสพสุข อย่างไม่ละอาย ไม่ตะขิดตะขวงใจ ทั้งพระ ทั้งสิกา...หัวโล้นๆ...ทำกันได้อย่างไร

ที่ตั้ง ฉาวโฉ่ต่อเนื่อง ทุกวัน คือ...เนรค่า...นี้ เครื่องบินเจ็ต ส่วนตัว

แต่ ให้ใครไม่รู้ในเครื่องลำโพงแอบถ่ายคลิป ส่ง ประจาน ไปทั่ว จากภาพ  
นั้นจนถึงวันนี้ อื้อฉาว จนเป็น ข่าวหน้า 1 ทุกวัน นานเป็นเดือน ยิ่งนาน  
วัน ยิ่งมีอะไรเปิดออกเยอะ แบบ คิดไม่ถึงว่าจะได้เห็น  
จนที่สุด ดังกว่า "ยันตระ" สุดท้ายแล้ว คงไม่กลับมาแน่ เพราะ  
โจทก์เยอะ เหลือเกิน เห็นแล้วเศร้าใจ...ไม่ใช่ ศาสนาเรียวลง แต่อยู่ที่  
พระสงฆ์ บางองค์ หลงผิดเอามาเหลืออง หากิน สรุบแล้ว ในยุคสังคมนอน  
ไลน์ คิดว่า "เนรค่า" น่าแน่...จำไว้แค่นี้?

★★★★★

พระมงคลนิมิต  
โทร 0 2424 6887